



www.sahakomtrc.com

# ข่าว สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ แรงงานไทยเรยอน จำกัด

ปีที่ 34 ฉบับที่ 376

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

## THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

36 หมู่ 2 ถนนอุรุตรา-อ่างทอง ค. โทตะ อ. เมือง จ. อ่างทอง 14000 โทร./แฟกซ์ 0-3567-2127,129 /sahakomtrc@hotmail.com

กรรมการและผู้จัดการฯ ร่วมกันมอบสร้อยคอ  
ทองคำหนัก 1 บาท แก่สมาชิก 6 ราย

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายมานะกุล  
พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาย  
สุทัศน์ เอี่ยมแสง เหมัญญิก และนางเกษมศรี เมฆ-  
หมอก ผู้จัดการ ร่วมกันมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1  
บาท มูลค่า 21,500 บาท ให้แก่ นายอารีย์ รัตนโสม  
สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต เนื่องจากขอเกษียณอายุ  
จากการทำงาน (ก่อนกำหนด) โดยทำการมอบให้  
ณ ที่ทำการสหกรณ์

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายลิขิต มีบำรุง  
ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์ วายุพัทธร รอง  
ประธานฝ่ายการเงิน นายมานะกุล พรรณเรณู รอง  
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์  
เลขานุการ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหมัญญิก นายเสน่ห์  
ชุ่มฤทัย หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ นายวิรัตน์ ชูจิตต์

นายสมยศ นันทาวัง นายพงษ์ทร ทับถ่อม นางสาว  
พรระพร แสงประพาฬ กรรมการฯ นางนาถ มงคล-  
หว่า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป นางสาวดวงกมล แก้วสุกใส  
เจ้าหน้าที่การเงิน และนางสาวฐิติพร ควรบำรุง  
เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์การ  
เกษียณอายุของนายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ สมาชิก  
แผนกบริหาร (สปินนิง ซ่อมบำรุง) ณ สโมสรพนักงาน  
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) อ.เมืองอ่างทอง  
จ.อ่างทอง โดยมี นายประสาน สิปานี ประธานบริษัท  
เข้าร่วมงานด้วย

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นำโดย  
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ ได้ร่วมกันมอบ  
สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,500 บาท  
ให้แก่ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ และ นายศรีโพธิ์  
วายุพัทธร รองประธานฝ่ายการเงิน เป็นผู้กล่าวอวย  
พรในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (อ่านต่อหน้า 3)



รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 (พ.ศ.2562)

นายลิขิต	มีบำรุง	ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์	วายุพัทตร์	รองประธานฝ่ายการเงิน
นายมานะกุล	พรรณเรณู	รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสายัณห์	แผนประดิษฐ์	เลขานุการ
นายสุทัศน์	เอี่ยมแสง	เหรัญญิก
นายกฤษณชัย	สินธุประสิทธิ์	กรรมการ
นายพีระภัทร	ลอยละลิว	กรรมการ
นางสาวณัฐริญา	อนุสิ	กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์	คงมี	กรรมการ
นางสาวพรรชพร	แสงประพาฬ	กรรมการ
นายพงษ์ทร	ทับแถม	กรรมการ
นายสมยศ	นันทาวัง	กรรมการ
นายวิรัตน์	ชูจิตต์	กรรมการ
นายอรุณพล	พุลทอง	กรรมการ
นายเสน่ห์	ชุ่มทฤทัย	กรรมการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

นางเกษมศรี	เมฆหมอก	ผู้จัดการ
นางนาถ	มงคลหว่า	หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
นางสาวนุชนารถ	แก้วน้ำเชื้อ	เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวฐิติพร	ควรบำเรอ	เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวดวงกมล	แก้วสุกใส	เจ้าหน้าที่การเงิน

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

☞ นายมานะกุล พรรณเรณู

กองบรรณาธิการ

☞ นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ ☞ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์

☞ นางสาวณัฐริญา อนุสิ ☞ นายสมยศ นันทาวัง

☞ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ ☞ นางสาวพรรชพร แสงประพาฬ

☞ นายพีระภัทร ลอยละลิว ☞ นายไชยพันธ์ ทรัพย์สุทธิ

อาร์ตเวิร์ค

☞ นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ

กรรมการฯ ร่วมมอบถ้วยคุดทองคำ  
หนัก 1 บาท แก่สมาชิกเกษียณอายุ



นางสาวบุญลือ จันทลา แผนกห้องปฏิบัติการเคมี



นายสุทัศน์ สนธิพงษ์ แผนกฟิออน



นางลินจง ลิขิตกาญจนกรกิจ แผนกสำนักงานใหญ่

กรรมการและผู้จัดการฯ ร่วมกันมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท แก่สมาชิก 6 ราย (ต่อจากหน้า 1)

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เจริญญิก นายวิรัตน์ ชูจิตต์ และนายสมยศ นันทาวัง กรรมการฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงการเกษียณอายุของ นางสาวบุญลือ จันทลา สมาชิกสหภาพฯ/สภกรณ์ฯ แผนกห้องปฏิบัติการเคมี ณ บ้านพักคลองโพธิ์ ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

นายศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน ได้ร่วมกับกรรมการที่มาร่วมงานได้ทำการมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,600 บาท ให้แก่ นางสาวบุญลือ จันทลา และนายศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน เป็นผู้กล่าวอวยพรในนามสภกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นายมานะกุล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายวิรัตน์ ชูจิตต์ นายสมยศ นันทาวัง และนายอรรถพล พูลทอง กรรมการฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงการเกษียณอายุของนาย วิรัช นิมพงษ์ สมาชิกสหภาพฯ/สภกรณ์ฯ แผนก สปินนิ่ง ผลิต ณ บ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

นายมานะกุล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมกับกรรมการสภกรณ์ฯ ทำการมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,600 บาท ให้แก่ นายวิรัช นิมพงษ์ และเป็นผู้กล่าวอวยพรในนามสภกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายมานะกุล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ ร่วมกันมอบสร้อยคอ

ทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,900 บาท ให้แก่ นายสุทัศน์ สนธิพงษ์ สมาชิกแผนกฟิสิกส์ เนื่องจากเกษียณอายุจากการทำงาน โดยทำการมอบให้ ณ ที่ทำการสภกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายภูกริช ภัทรพิติโชติ เป็นตัวแทนสภกรณ์ฯ ทำการมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 21,900 บาท ให้แก่ นางลินจง ลิขิตกาญจนกรกิจ สมาชิกแผนกสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) เนื่องจากเกษียณอายุจากการทำงาน โดยทำการมอบให้ ณ ทำการสำนักงานใหญ่

รองประธานฝ่ายการเงินและกรรมการฯ เข้าร่วมสัมมนา กับ ชสอ. ที่นนทบุรี

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนายพงษ์ศักดิ์ คงมี กรรมการฯ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “7 ประกาศกฎกระทรวง : กับการบริหารสภกรณ์ออมทรัพย์” ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 7 ฉบับ ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ทั้ง 7 ฉบับ

คณะกรรมการอำนวยการทำการอบรมสมาชิกใหม่ และประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการอำนวยการ ได้แก่ นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์ วายุพัคตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายมานะกุล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์

เลขานุการ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เจริญญิก ทำการอบรมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ฯ จำนวน 2 คน โดยหลังจากการอบรมได้ทำการมอบเสื้อแจ็คเก็ต สหกรณ์ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมด้วย

- หลังจากการอบรมสมาชิกใหม่แล้ว คณะกรรมการอำนวยการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการได้ทำการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 10 โดยมีนายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ชุดที่ 37 ครั้งที่ 9 วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562

- ติดตามผลการประชุมครั้งก่อน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการจ่ายเงินกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือที่ดินตามโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ 2) การจัดทำป้ายชื่อสหกรณ์ฯ ใหม่ ซึ่งจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3) การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการและเจ้าหน้าที่ 6 เดือนแรกของปี 2562 4) การจัดทำป้ายรางวัลยกย่องชมเชยของสหกรณ์ฯ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 5) การเตรียมการประชุมใหญ่ และการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

- ที่ประชุมมีมติให้ทำการเปลี่ยนแปลงตารางบัญชีเงินเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งยึดแบบของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จากบัญชี 11(1) เป็นบัญชี 13(1) เนื่องจากได้ใช้บัญชีดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้ ให้นำมติของ คณะกรรมการอำนวยการไปเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการต่อไป ผลของการปรับบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชี 13(1) ทำให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 5 คน ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 390

บาท, เป็นเงิน 410 บาท (รวม 2 คน) เป็นเงิน 620 บาท และเป็นเงิน 710 บาท

- พิจารณาเรื่องอื่นๆ จำนวน 2 เรื่อง

**รองประธานฝ่ายการเงินเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง**

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ชุดที่ 2 ทำการประชุมครั้งที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ ประธานชมรมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ชุดที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำเดือนตุลาคม 2562 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายรับ - รายจ่าย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทองประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 12,837.66 บาท รายจ่าย 80.00 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 12,757.66 บาท (เงินในธนาคาร 10,230.66 บาท, เงินสดในมือ 2,527.00 บาท)



- รับทราบเรื่องการยกเลิกการจัดการอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เนื่องจากปิดบัญชีของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ไม่สามารถขอเบิกเงินสนับสนุนการจัดการอบรมได้

- กำหนดวันประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

#### **กรรมการฯ และผู้จัดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง**

**วันที่ 17 ธันวาคม 2562** นายศรีโพธิ์ วายุกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด นายมานะกุล พรธรรณู รองประธานฝ่ายการเงิน นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการสหกรณ์ฯ พร้อมกับนายวิรัตน์ ชูจิตต์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด และนายสุรสิงห์ บงกชเกิด เหนรัญญิก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายชยพล เนตร์พลตรี ประธานชมรมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมด้วย

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด

- มีมติรับรองรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 111,270.23 บาท รายรับ

2,000 บาท รายจ่าย 899.00 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 112,371.23 บาท

- ที่ประชุมรับทราบการติดตามเรื่องสมาชิกชมรมฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนรวม 2 สหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์แรกแจ้งว่า กรรมการและผู้จัดการฯ ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมกับชมรมฯ แต่พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชมรมฯ ส่วนอีกสหกรณ์ฯ แจ้งว่าจะมาประชุมในเดือนนี้ แต่ก็ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม

- ที่ประชุมมีมติกำหนดรายละเอียดการจัดการงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี 2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โดยทำพิธีสดุดีและวางพานพุ่มสักการะ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย พร้อมกับจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายผู้มาร่วมงาน 200 คน (สหกรณ์ละ 10 คน) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เสียค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท จะได้รับเสื้อคนละ 1 ตัว

- รับทราบเรื่องการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสมาชิกชมรมฯ

- รับทราบเรื่องการเลิกกิจการสหกรณ์บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

- รับทราบข้อเสนอแนะของสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

- รับทราบผลการประชุมของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

- รับทราบผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เขตภาคกลาง

- กำหนดวันประชุมครั้งต่อไปวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

นายก สสอป. และเลขานุการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สอ.โอเชียนกลาส จำกัด วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สทกรณออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และนาย กมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ เลขานุการ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สทกรณออมทรัพย์โอเชียนกลาส จำกัด ณ ห้องประชุม ัญญะ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมใหญ่

- นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวแนะนำสมาคมฯ เชิญชวนให้สมาชิกสทกรณและบุคคลในครอบครัวสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ พร้อมกับทำการมอบนาฬิกาสมาคมฯ 9 เรือน ให้แก่สมาชิกสทกรณฯ ทั้งนี้ นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ ได้ทำการแจกเอกสารแนะนำสมาคมฯ ให้แก่สมาชิกด้วย

- ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สทกรณฯ มีสมาชิก 394 คน ทุนเรือนหุ้น 78.02 ล้านบาท เงินสำรอง 6.68 ล้านบาท เงินรับฝาก 6.08 ล้านบาท เงินให้กู้คงเหลือ 90.93 ล้านบาท กำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 4,891,247.68 บาท ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 6

- มีมติเลือกตั้งประธานกรรมการฯ 1 ท่าน และกรรมการดำเนินการ 5 ท่าน

**รองประธานฝ่ายการเงินเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สทท. ที่กรุงเทพฯ**

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นายศรีโพธิ์ วายุพัทตร์ รองประธานฝ่ายการเงินเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สันนิบาตสทกรณ

แห่งประเทศไทย (สทท.) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 และกล่าวให้โอวาทต่อผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย



การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สันนิบาตสทกรณแห่งประเทศไทย (สทท.) มีนาย ประเมศร์ อินทรชุนนุฒ ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งสรุปผลการประชุม ดังนี้ คือ

1. รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รวม 7 เรื่อง

2. ทำการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

3. รับทราบผลการดำเนินงานสันนิบาตสทกรณฯ ประจำปี 2562 และรับทราบรายงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสทกรณฯ

4. ทำการเลือกตั้งนางสาววันทนา บ่อโพธิ์ (กรรมการสทกรณออมทรัพย์บริษัททีโอทีฯ จำกัด) นางสาวชนันท์พลอย เจริญโชติวรกุล (ผู้จัดการสทกรณเครดิตยูเนียนหนองหานง จำกัด) และนาย จำเริญ พรหมมาศ (กรรมการสทกรณออมทรัพย์ครู

นครศรีธรรมราช จำกัด) เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่า นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ ดำรงตำแหน่งประธาน คณะผู้ตรวจสอบกิจการ นายจำเริญ พรหมมาศ ผู้ตรวจสอบกิจการ และนางสาวชนันท์พลอย เจริญ โชติวรกุล เลขานุการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

5. มีมติให้ตัดหนี้สูญค่าบริการและรายได้ค้างรับ 2 รายการ คือ ลูกหนี้ค่าบริการพรรคเสรี ประชาธิปไตย จำนวน 9,875 บาท และลูกหนี้รายได้ ค้างรับ บริษัท ร้านค้าไทย จำกัด จำนวนเงิน 93,457.94 บาท

6. ทำการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายได้ 69,269,080.57 บาท รายจ่าย 58,065,126.29 บาท รายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย 11,203,954.28 บาท รวมสินทรัพย์ 235,859,748.06 บาท

7. อนุมัติแผนงานประจำปี 2563 และ งบประมาณการรายรับ ประจำปี 2563 จำนวน 86,498,000.00 บาท งบประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2563 จำนวน 86,498,000.00 บาท

- อนุมัติให้จัดสรรส่วนต่างจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5,000,000 บาท เข้ากองทุนเพื่อการ พัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ตามเสนอ

- อนุมัติงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) สำหรับใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์จัดแสดงและ จำหน่ายสินค้า จำนวน 1,500,000 บาท และค่า ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ฯ รัชนี้แจ่มจรัส ห้องฯ รัชนี้ 4 ห้องฯ รัชนี้ 6 และห้องสำนักงานชั้น 3 จำนวน 1,329,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,829,000 บาท ซึ่งขอ อนุมัติจัดสรรตามข้อ 2 เข้างบกองทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ไว้ 5,000,000 บาท

- เห็นชอบให้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก ภาครัฐ จากเดิมได้รับการสนับสนุนปีละ 4,000,000 บาท ขอเพิ่มเป็นปีละ 5,000,000 บาท

8. มีมติเห็นชอบการผลักดันและการแก้ไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 รวม 5 ประเด็นคือ 1. มาตรา 9 องค์ประกอบคณะกรรมการ พัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 2. มาตรา 50 คณะกรรมการ สหกรณ์ 3. มาตรา 89/4 คณะกรรมการที่ปรึกษาการ กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์แะสหกรณ์เครดิต ยูเนียน 4. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 5. กองทุนรักษาเสถียรภาพระบบสหกรณ์



9. เห็นชอบให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ รวบรวมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของ สหกรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) เพื่อขอให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

**นายก สสอป. และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ สอ. เน้นชั้นมัลติมีเดีย กรู๊ป จำกัด**

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายศรีโพธิ์ วายุกัทร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และ นายเสด็จ บุนนาค กรรมการผู้ช่วย ผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรู๊ป จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 9B อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ เลขที่ 5 ซอยบางนา - ตราด 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10200 โดยมีนางสาวปราณี ศรีกำเนิด ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

นายศรีโพธิ์ วายุกัทร์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมใหญ่ โดยกล่าวแนะนำสมาคมฯ พร้อมกับเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ ได้ทำการมอบนาฬิกาปลุกจำนวน 9 เรือน ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมการประชุม และมอบกระเป๋าเอกสาร 17 ใบ ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ด้วย อนึ่ง สมาชิกสหกรณ์และบุคคลในครอบครัวเป็นสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 469 คน

ที่ประชุมใหญ่ ทำการเลือกตั้ง ดร.อนุชิต กุลวานิช เป็นประธานกรรมการฯ คนใหม่ของสหกรณ์และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 3 คน

**นายก สสอป. เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ สสอป.**

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายศรีโพธิ์ วายุกัทร์ นายก สสอป. นายกมลศักดิ์ พัฒนสิงห์ และนายวิรัตน์ ชูจิตต์ กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) ชุดที่ 5 ทำการประชุมครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุกัทร์ นายกสมาคมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

- รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รวม 27 เรื่อง

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 8 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

- ติดตามผลการประชุมคราวก่อน

- รับทราบจำนวนศูนย์ประสานงาน สสอป. รวม 65 ศูนย์ประสานงาน จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกมาจากเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6,376 คน สมาชิกใหม่ รอบ 9/2562 (คุ้มครองวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) 33 คน สมาชิกเสียชีวิต 4 คน สมาชิกลาออก 1 คน สมาชิกคงเหลือ 6,404 คน

- รับทราบรายชื่อสมาชิกสมาคมฯ รอบ 12/2562 ซึ่งได้รับความคุ้มครองวันที่ 1 ธันวาคม 2562 จำนวน 20 คน

- รับทราบผลการตรวจบัญชีสมาคมฯ เดือน กันยายน 2562 ของผู้ตรวจบัญชีสมาคมฯ

- อนุมัติงบการเงินสมาคมฯ เดือน พฤศจิกายน 2562



- อนุมัติรับสมาชิกใหม่ รอบ 1/2563 (สมัครเดือนพฤศจิกายน 2562 และได้รับการคุ้มครองวันที่ 1 มกราคม 2563) รวม 27 คน

- อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่เสียชีวิตเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 รวม 3 ราย คือ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของนางสมพร บุญปลุก และนางวัชรีย์ เติลิ่งคะพันธ์ จากศูนย์ประสานงานสภกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝ้าย จำกัด และผู้รับเงินสงเคราะห์ของนายคำสี บุญศรีทุม ศูนย์ประสานงาน สอ.วาปีปทุม จำกัด จ. มหาสารคาม

**สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดาสมาชิกเสียชีวิต**

**วันที่ 11 ธันวาคม 2562** นายมานะกุล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดพระอภิธรรมงานศพบิดานางสาวสมพร สุวรรณผดุง สมาชิกแผนกพันสภาพการเป็นพนักงาน ณ บ้านเลขที่ 7/4 ถ.เทศบาล 11 ต.อ่างแก้ว อ.เมือง อ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 500 บาท

**กรรมการสหกรณ์ฯ เยี่ยมไข้สมาชิกป่วย 5 ราย**

**วันที่ 9 ธันวาคม 2563** นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายมานะกุล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เจริญญิก และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปเยี่ยมไข้ นายเจษฎา ทองศิริ สมาชิกแผนกบริหาร (อ็อกซิลลารี ผลิต) ที่บ้านพัก หมู่ 3 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนสายเคเบิล

**วันที่ 14 ธันวาคม 2562** นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายมานะกุล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสมยศ นันทาวัง กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้ นางศิริทิพย์ ม่วงศรีจันทร์ สมาชิกแผนก

สปีนนิ่ง ผลิต ที่บ้านพัก หมู่ 3 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง เนื่องจากตรวจพบนิ้ว และทำการฉีดยาสลายนิ้ว

**วันที่ 17 ธันวาคม 2562** นายลิขิต มีบำรุง

ประธานฯ นายพงษ์ทร ทับแถม กรรมการ นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการเดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิกป่วย 2 ราย คือ

1. **นายมงคล เงินทิพย์** สมาชิกแผนกวิสกอส ผลิต ที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ (หมอเจ็ด) เนื่องจากป่วยเป็นไขหวัดใหญ่

2. **นายมนตรี สันทิต** สมาชิกแผนกเอฟ.อาร์.พี. ที่บ้านพัก หมู่ 3 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

**วันที่ 21 ธันวาคม 2562** นายมานะกุล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายพงษ์ทร ทับแถม และนายสมยศ นันทาวัง กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้ นายประพันธ์ มิตรอุดม สมาชิกแผนกสปีนนิ่ง ผลิต ที่บ้านพัก ต.จำปาหล่อ อ.เมือง อ่างทอง จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วยเป็นอีสุกอีใส

อนึ่ง ในการเดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิกป่วยทั้ง 5 ราย สหกรณ์ฯ ทำการซื้อของเยี่ยมไข้มอบให้แก่สมาชิกเป็นเงิน รายละ 300 บาท

**สหกรณ์ฯ มอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่**

**วันที่ 28 ธันวาคม 2562** นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เจริญญิก และนายสมยศ นันทาวัง กรรมการ เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของนายพยุง สุคันธรส สมาชิกแผนกวิสกอส ซ่อมบำรุง และนางสาวสุกัญญา บุญช่วย สมาชิกแผนกซีวิล ณ บ้านเลขที่ 42/2 หมู่ 1 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง พร้อมกับมอบของที่ระลึก (หม้อหุงข้าวไฟฟ้า มูลค่า 499 บาท) ให้กับสมาชิกทั้ง 2 คนด้วย

## สมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่ดีเด่น ปี 2562

ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 สหกรณ์ฯ ได้ทำการมอบรางวัลให้แก่สมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่ได้รับการประเมินเป็นสมาชิกระดับดีเด่น 1 คน และเป็นสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระดับดีมาก รวม 12 คน โดยสหกรณ์ฯ ได้ทำการมอบประกาศนียบัตรพร้อมกับเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 13 คน เป็นเงิน คนละ 1,000 บาท การประเมินผลการทำงานและมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลดังกล่าวเป็นไปตาม “แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ฯ” เพื่อทำการยกย่องชมเชยและส่งเสริมกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ปรับปรุงการทำงานสำหรับสมาชิกดีเด่น เพื่อให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นในสหกรณ์ฯ และเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ฯ มากยิ่งขึ้น โดยมีเกณฑ์วัดผลการประเมิน ดังนี้

คะแนนรวม 91-100 คะแนน ได้รับรางวัล กรรมการดีเด่น

คะแนนรวม 81-90 คะแนน ได้รับรางวัล กรรมการระดับดีมาก

คะแนนรวม 71-80 คะแนน ได้รับรางวัล กรรมการระดับดี

คะแนนรวม 61-70 คะแนน ได้รับรางวัล กรรมการระดับพอใช้

คะแนนรวมน้อยกว่า 61 คะแนน ต้องปรับปรุง

ผลการคัดเลือกกรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2562 มีดังนี้

1) การคัดเลือกกรรมการดีเด่น กำหนดให้เจ้าหน้าที่ 5 คน และสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 5 คน

เป็นผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่งแบบประเมินจะแตกต่างกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีความใกล้ชิดและรับรู้การปฏิบัติงานของกรรมการมากกว่าสมาชิก จากนั้นนำผลการตอบแบบประเมินมารวมคะแนน

ในปี 2562 มีกรรมการที่ได้รับคะแนนระดับดีมาก รวม 12 คน โดยได้รับคะแนนระหว่าง 81.88 คะแนน - 90.56 คะแนน ได้รับคะแนนระดับดี รวม 3 คน โดยได้รับคะแนนระหว่าง 76.00 คะแนน - 79.13 คะแนน คณะกรรมการฯ มีมติให้มอบรางวัลแก่กรรมการระดับดีมาก ที่มีคะแนนสูงสุด 3 คน ได้แก่

1. นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ตำแหน่งற்றுญิก (90.58 คะแนน)

2. นายศรีโพธิ์ วายุกพัคตร์ ตำแหน่งรองประธานฝ่ายการเงิน (88.75 คะแนน)

3. นายมานะกุล พรรณธัญญ์ ตำแหน่งรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ (87.88 คะแนน)



2) การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่น กำหนดให้คณะกรรมการอำนวยการ 5 คนตอบแบบประเมินแก่เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าขึ้นไป 2 คน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าขึ้นไป ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ ตอบแบบประเมิน แก่เจ้าหน้าที่ 3 คน

จากนั้นนำผลการตอบแบบประเมินมารวมคะแนน โดยมีเกณฑ์วัดผลการประเมิน เช่นเดียวกับเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการฯ ข้างต้นเช่นกัน

ในปี 2562 มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคะแนนระดับดีมาก จำนวน 5 คน โดยได้รับคะแนนตั้งแต่ 84.00 คะแนน - 86.43 คะแนน คณะกรรมการฯ มีมติมอบรางวัลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ระดับดีมาก ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 1 คน ได้แก่ **นางสาวดวงกมล แก้ว-สุกใส เจ้าหน้าที่การเงิน** (86.43 คะแนน)

3) การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น คัดเลือกโดยเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน 9 ข้อ คือ

- การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน
- การถือหุ้นกับสหกรณ์ (ถือตามเกณฑ์/ถือหุ้นเกินเกณฑ์ที่กำหนด)
- การฝากเงินกับสหกรณ์ (ฝากครบ 3 ประเภท)
- การเข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกับสหกรณ์ฯ
- ความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ฯ
- การลาออกจากสหกรณ์ฯ (ต้องไม่เคยลาออก)
- การกู้เงินและไม่ผิดนัดชำระหนี้
- การร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ฯ



- การเป็นอนุกรรมการเลือกตั้ง หรือการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ

ในปี 2562 มีสมาชิกที่ได้รับคะแนนระดับดีเด่น จำนวน 1 คน และระดับดีมาก 8 คน ดังนี้ คือ

ก. สมาชิกที่ได้รับคะแนนระดับดีเด่น ได้แก่ **นางปานแก้ว บุญสำรวย** สมาชิกแผนกเจ้าหน้าที่ฯ

ข. สมาชิกที่ได้รับคะแนนระดับดีมาก

1. **นางเพ็ญศรี สินธุประสิทธิ์** แผนกบริหาร (เอ็นวายโรนเมนท์ คอนโทรล) (90 คะแนน)

2. **นางนภาพรณ์ ป่าพุกษา** แผนกวิสโคสผลิต (88 คะแนน)

3. **นางกำไร สัญญเดช** แผนกสปินนิง ผลิต (88 คะแนน)

4. **นางนิตา ศรีสวาท** แผนกสปินนิง ผลิต (86 คะแนน)

5. **นายสมนึก จิตทวีปุน** แผนกสปินนิง ผลิต (86 คะแนน)

6. **นายสุรินทร์ ชิดชอบ** แผนกอินทรมุภัณฑ์ (86 คะแนน)

7. **นายปกรณ์ มาประสพ** แผนกอ็อกซิลลาารีผลิต (86 คะแนน)

8. **นายสันหพจน์ สาซ่อฟ้า** แผนกบอยเลอร์แอนแอร์ซิคแพน (86 คะแนน)

โดยปกติสหกรณ์ฯ จะทำการมอบรางวัลสมาชิกระดับดีเด่นหรือระดับดีมาก ปีละ 5 คน แต่เนื่องจากปีนี้มีสมาชิกที่ได้รับคะแนน 86 คะแนนรวม 5 คน คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ผู้ที่ได้รับคะแนน 86 คะแนนเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน เมื่อรวมกับผู้ที่ได้คะแนนดีเด่น 1 คน และระดับดีมาก 2 คน จึงทำให้มีสมาชิกได้รับรางวัลดีเด่นและดีมาก 9 คนดังกล่าว

“ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลในปีนี้ด้วย”



สวัสดิ์ศรีรับ “แอดวอซทกรณ้อม” ฉบับประจำเดือนมกราคม 2563 มาพบกับ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านแล้วครับ @@@##@@@

ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐธินี สีนุต ที่เข้าพิธีมงคลสมรสเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขอให้ชีวิตสมรสมีแต่ความสุขตลอดไปครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณยุพธนา แจ่มสุวรรณ ที่ได้เข้าพิธีมงคลสมรสในวันเดียวกัน “ขอให้ชีวิตสมรสมีแต่ความสุขตลอดไปและมีเจ้าตัวเล็กโดยเร็ววันครับ” @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณน้ำอ้อย อุ่นจิต เนื่องในโอกาสเดินทางไปขอเข้าพบและฝากตัวเป็นศิษย์เต็มตัวกับอาจารย์ โข ธวานันท์ เทวพงษ์ไพศาล เรียบร้อยแล้วครับ @@@##@@@ เป็นครอบครัวที่น่ารักมาก คุณกฤษณ์ เย็นทรง ลงภาพในเฟซบุ๊กตัวเอง เป็นรูปกำลังขับรถยนต์ให้ลูกสาวนั่ง พร้อมกับเขียนคำบรรยายว่า “ตอนเช้าเป็นวิศวกรให้โรงงานตอนเย็นเป็นคนขับรถให้ลิง” สมกับที่เป็นแอมบิวลิชั่นครับ @@@##@@@ ขออนุโมทนาบุญกับ คุณศักดิ์ชัย อยู่สุข เนื่องในโอกาสเดินทางไปทำบุญงานฝังลูกนิมิตรวม 5 วัดครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิราภัทร ฉัตรเงิน เนื่องในโอกาสที่ภรรยาคลอดบุตรครับ ขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรง โตวันโตคืนนะครับ @@@##@@@ เกษียณอายุแล้วสำหรับ คุณลินจง ลิขิตกาญจนกรกิจ สมาชิกแผนกสำนักงานใหญ่ และขอขอบคุณ คุณภูกริช ภัทรพิติโชติ ที่ทำหน้าที่แทนสทกรณ้อมฯ ทำการมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่คุณลินจงด้วยครับ

@@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน ที่ออกรถนิสสันสีขาวป้ายแดงคันใหม่ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขอให้เดินทางไปทุกที่ด้วยความปลอดภัยครับ @@@##@@@ ช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยดี เจ็บป่วยบ่อยมาก ขอเป็นกำลังใจให้ คุณสมนึก จิตตะวิบูลย์ สู้ๆ อย่าท้อ ที่สำคัญหาเวลาไปโรงพยาบาลเพื่อให้หมอเพื่อตรวจร่างกายทั้งระบบด้วยนะครับ @@@##@@@ กลายเป็นนักวิ่งอีกคนสำหรับ คุณหทัยชนก อธิลาภ ตอนนี้มีมีการแข่งขันวิ่งที่สนามไหน น้องใหม่เข้าร่วมการแข่งขันเกือบทุกที่ครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงและได้รับบุญกุศลจากการวิ่งทุกสนามด้วยครับ @@@##@@@ กลับมาทำงานได้แล้ว สำหรับ คุณคมกริช บัวอูย สมาชิกโรงงานหนองแค หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม โดยมี คุณธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน และ คุณนพพล พิมพ์หอม เป็นผู้แทนสทกรณ้อมฯ และสหภาพฯ เดินทางไปเยี่ยมใช้ครับ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพีระภัทร ลอยละลิว เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยครับ @@@##@@@ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพฯ เป็นครั้งแรก รวม 8 ท่าน คือ คุณจิรพรรณ งามวิจิตร คุณณัฐพงษ์ แป้งนวล คุณอภิชาติ ทองประสาน คุณพรชัย เตือนใจ คุณฉัตรชัย แผงงาม คุณณัฐวุฒิ แก้วสุขใส คุณอภิรักษ์ วรรณบุรี และ คุณธนพงษ์ แก้วเขียว @@@##@@@ ขอขอบคุณ คุณกำไร สัญญเดช คุณเบญจวรรณ สีนุชาติ คุณสัญญา ยินตัน และ คุณกชพร อุดมพงษ์ ที่ทำการเพิ่มค่าหุ้นกับสทกรณ้อมฯ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับ @@@##@@@ ขอขอบคุณ คุณกรกต วุฒิเนตร ที่ได้นำคุณแม่มาสมัครเป็นสมาชิก สสอป. แล้วครับ

๑๑๑##๑๑๑ ขอแสดงความยินดีกับ **คุณสวัสดิ์ คุณโสฬส เชื้อเมืองพาน** ที่ได้รับเครื่องชงกาแฟจาก ลูกชายไว้ใช้ในกิจการของ “โหม้งพานมีสุข” กิจกรรม ด้านสุขภาพครับ ๑๑๑##๑๑๑ เพื่อนสมาชิกที่ต้องการทานมะนาวดองแบบโบราณ ติดต่อขอซื้อได้ที่ **คุณวิวัฒน์ชัย กลัดสนธิ** ขายเป็นราคาไม่แพงครับ ๑๑๑##๑๑๑ ใช้เวลาว่างหลังการเกษียณอายุ ด้วยการสมัครเป็น “อสม.” สำหรับ **คุณสุภาพ ไพจิตรจินดา** ในแต่ละเดือนมีกิจกรรมหลายวันทำให้ไม่เหงาและสุขภาพกาย สุขภาพใจดีด้วย

๑๑๑##๑๑๑ ดีใจกับ **คุณธนภฤต วโรตนม์** ที่น้องเอลซ่า ลูกสาวที่ป่วย และต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสามารถกลับบ้านได้แล้วครับ ๑๑๑##๑๑๑ ขอขอบคุณ **คุณยุพธนา ลือวิวัฒน์** ที่ได้สมัครเป็นสมาชิก สสอป. และได้นำเอาพ่อตา มาสมัครเป็นสมาชิก สสอป. ด้วยครับ ๑๑๑##๑๑๑ ขอขอบคุณ **คุณพยอม ลอยละลือ** ที่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก สส.ชสอ. เป็นสมาคมที่สองแล้วครับ ๑๑๑##๑๑๑ พบกันฉบับหน้า ๑๑๑##๑๑๑ สวัสดิ์ครับ ๑๑๑##๑๑๑



เฉลยคำถามประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้แก่

1. ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มที่สหกรณ์ฯ จ่ายแทนสมาชิก เป็นเงินจำนวนเท่าใด??

**คำตอบ** 541,899.00 บาท

2. ในปี 2562 มีกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งกี่ราย??

**คำตอบ** 8 คน (ประธาน 1 คน, กรรมการ 7 คน)

3. เดือนพฤศจิกายน 2562 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นสะสมจากสมาชิกเป็นเงินเท่าใด??

**คำตอบ** 374,591,020.00 บาท

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 3 รางวัล มีดังนี้ คือ

1. นายอภิชาติ ทองประสาน
  2. นางสาวศรีประไพ มุขาววัฒนอมร
  3. นายรัฐเขต โฆษิตวรภิกกุล
- ติดต่อบริษัทของรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

\*\*\*\*\*

ขอเชิญสมาชิกร่วมตอบคำถาม และส่งคำตอบได้ที่ทำการสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ **28 กุมภาพันธ์ 2563** ในกรณีที่มีผู้ตอบถูกเกินกว่า 5 ท่าน จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ตอบคำถามถูกรวม 5 รางวัล ขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดิ์ครับ

คำถามสำหรับคอลัมภ์ “หน้ามีรางวัล” ฉบับประจำเดือนมกราคม 2563 ได้แก่

**1** ในเดือนธันวาคม สหกรณ์ฯ ทำการเยี่ยมใช้สมาชิกป่วยกี่ราย??

**คำตอบ** .....

**2** ของที่ระลึกที่มอบให้กับสมาชิกที่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ คืออะไร??

**คำตอบ** .....

**3** กรรมการที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในระดับดีมากประจำปี 2562 กี่ราย?? ใครบ้าง??

**คำตอบ** .....

ชื่อ-สกุล.....

สมาชิกแผนก.....



## รายงานกิจการประจำเดือน ธันวาคม 2562 (MONTHLY REPORTS DECEMBER 2019)

## สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

## THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED

1. จำนวนสมาชิก Membership	1,248 คน Pr
2. ทุนเรือนหุ้น Share capital	376,491,320.00 บาท Baht
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month	16,935,581.61 บาท Baht
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	2,837,411.05 บาท Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	2,659,832.85 บาท Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	<u>17,113,159.81 บาท Baht</u>
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา Special deposit From last month	141,442,463.22 บาท Baht
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	6,890,167.76 บาท Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	3,226,500.00 บาท Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	<u>145,106,130.98 บาท Baht</u>
5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month	6,747,500.00 บาท Baht
❖ ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month	446,374.03 บาท Baht
❖ ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month	151,774.03 บาท Baht
คงเหลือสิ้นเดือน Balance	<u>7,042,100.00 บาท Baht</u>
6. ทุนสำรอง Compulsory reserve	33,498,469.18 บาท Baht
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws, regulation and other	481,251.74 บาท Baht
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT)	51,000,000.00 บาท Baht
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks	26,792,042.17 บาท Baht
10. เงินฝากสหกรณ์อื่น Deposits in other Co-operatives	185,465,217.08 บาท Baht
11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month	342,786,527.69 บาท Baht
❖ ให้กู้ระหว่างเดือน Loans to members in this month	20,455,640.00 บาท Baht
❖ รับชำระคืนระหว่างเดือน Loans repayment form members in this month	26,272,967.18 บาท Baht
คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน Total Loans to members	<u>336,969,200.51 บาท Baht</u>
12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น Loans to other cooperatives	1,874,342.47 บาท Baht
13. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ Interest received from Loans	18,846,043.00 บาท Baht
14. รายได้เดือน มกราคม - ธันวาคม 2562 Revenue in January - December 2019	26,309,513.36 บาท Baht
15. รายจ่ายเดือน มกราคม - ธันวาคม 2562 Expenses in January - December 2019	7,575,394.20 บาท Baht
16. รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย Total income (Approximated)	<u>18,734,119.16 บาท Baht</u>

# ภาพกิจกรรมสหกรณ์



กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยมไข้ นายเชษฐา ทองศิริ ที่บ้านพัก ต.ศาลาแดง (9 ธันวาคม 2562)



คณะกรรมการอำนวยการทำกรอบรมสมาชิกใหม่ และมอบเสื้อแจ็คเก็ตครบรอบ 36 ปีให้แก่สมาชิกด้วย (11 ธันวาคม 2562)



สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพฟังพระสวดศพ บิดานางสาวสมพร สุวรรณผลุง ที่บ้านพัก อ.เมืองอ่างทอง (11 ธันวาคม 2562)



กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยมไข้ นายมงคล เงินทิพย์ ที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ (17 ธันวาคม 2562)



นายก สสอ.ป. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ จำกัด (25 ธันวาคม 2562)



กรรมการฯ เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ นายพยุง สุคันธรส และนางสาวสุกัญญา บุญช่วย และมอบของที่ระลึกให้ด้วย (28 ธันวาคม 2562)